
 

  

 



  



 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 วนัท่ี  17 พ.ย. 59 
หวัข้อขา่ว  การยางแหง่ประเทศไทย รว่ม

ประชุมสภาไตรภาคยีางระหวา่งประเทศ 
(ITRC) เพือ่เรง่หาขอ้สรปุความรว่มมอืใน
การบรหิารจดัการยางพาราท ัง้ระบบของ
โลก ณ ประเทศอนิโดนเีซยี 
 

 

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ( ITRC) เพื่อเร่งหาข้อสรุปความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย  - ThaiPR.net  
 
กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 

 
 
          ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียาง
ระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้ง
ระบบของโลก อาทิ การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยาง
ระดับภูมิภาค ( RRM) ผลการด าเนินการตามมาตรการก าหนดปริมาณการส่งออก ( AETS) การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมระดับ
รัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยจะจัด
ขึ้นในวันที่15ธันวาคม2559ณกรุงเทพมหานคร  
          ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่าง
ประเทศท่ีผ่านมา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ในการน าหลัก
สถิติและวิชาการเข้ามาใช้ในการประเมินความต้องการการใช้ยางของโลก ซึ่งโลกยังมีความต้องการใช้
ยางพาราอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงมากเกินไป แต่ก็มีความ

 



ใกล้เคียงกันของอุปสงค์ อุปทาน ที่เกิดข้ึนในแต่ละปีประมาน 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่สิ่งทีแตกต่างกันที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตคือจะมีประเทศผู้ส่งออกท่ีมีความหลากหลายท าให้เกิดแข่งขันเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงการแข่งขัน
ในเชิงประเทศผู้ปลูกยางพารา ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจ าเป็นต้องท าการพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ตรง
ความต้องการของผู้ใช้ในโลก 
          "ส าหรับความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค ( RRM) ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปลาย
กันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก อาจเนื่องมากจากการซื้อขายยางพาราแบบส่งมอบจริง
เป็นเรื่องใหม่ของวงการตลาดยางพารา ในขณะที่ตลาดยางพาราท่ีผ่านมาจะเป็นตลาดซื้อขายยางแบบ
ล่วงหน้า คงต้องหาแนวทางการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเรื่องระเบียบที่จะท าให้ผู้ซื้อรายย่อยและผู้ขายราย
ย่อยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น และอาจรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมเพ่ือจูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการ
มากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นแนวทางท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารตลาด RRM ให้พิจารณาและด าเนินการ
ต่อไป"ผู้ว่าการ กยท.กล่าว 
  ดร.ธีธัช สุขสะอาด กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของผลการด าเนินการตามมาตรการก าหนดปริมาณการส่งออก 
(AETS) ขณะนี้ได้ด าเนินการเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่มีการร่วมมือกันของไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ โดย
สาเหตุที่ต้องมีการวิเคราะห์ก าหนดปริมาณการส่งออกท่ีเหมาะสม อันเนื่องมาจากหลักสถิติจะแสดงให้เห็นว่า
หากแต่ละประเทศท าการส่งออกโดยที่ไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน จะท าให้ปริมาณสินค้าเกินความ
ต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคายางและส่งผลต่อเกษตรกรของโลก จ าเป็นต้องหาจุดสมดุลของ
ราคาและปริมาณ โดยการก ากับปริมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงของ 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เนื่องจากการส่งออกยางพารารวมทั้ง 3 ประเทศมีปริมานมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของโลก ดังนั้น
จะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของปริมาณท่ีชัดเจน ซึ่งในรอบปีนี้มาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดที่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของสภาไตรภาคี เพราะฉะนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซีย 
ต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถรักษาระดับปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับ
ประเทศจีน และประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ได้ท าหนังสือเชิญชวนประเทศจีนเข้าร่วมสภาไตรภาคียาง
ระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะนี้ท าการติดตามและประสานงานกับไปยังประเทศจีนเพื่อ
รอค าตอบ และในส่วนของประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ได้ท าหนังสือเชิญชวนประเทศเวียดนามมาเข้าร่วม
เป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกยางมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งขณะนี้
ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อดี - ข้อเสีย และผลประโยชน์ที่ประเทศเวียดนามจะได้รับเมื่อ
ร่วมสภาไตรภาคีระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในอีกหนึ่งปีข้างหน้า  

 

 

 



 

 
 

 
วันที่  18  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม
สภาไตรภาคียางฯเร่งบริหารจัดการยางพาราของ
โลก 

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางฯ เร่งบริหารจัดการยางพาราของโลก  

 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่าง
ประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง
วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ
โลก 
 
อาทิ การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค 
(RRM) ผลการด าเนินการตามมาตรการก าหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภา
ไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคี
ยางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15ธันวาคม 
2559 ณ กรุงเทพมหานคร 
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ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศท่ีผ่านมา ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับประเด็น การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ในการน าหลักสถิติและวิชาการเข้ามาใช้ใน
การประเมินความต้องการการใช้ยางของโลก ซึ่งโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่เป็นจ านวนมาก ถึงแม้จะ
ไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงมากเกินไป แต่ก็มีความใกล้เคียงกันของอุปสงค์ อุปทาน ที่เกิดข้ึนในแต่ละปีประมาน 3 
- 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  
 
แต่สิ่งทีแตกต่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือจะมีประเทศผู้ส่งออกท่ีมีความหลากหลายท าให้เกิดแข่งขันเพ่ิม
มากขึ้นรวมถึงการแข่งขันในเชิงประเทศผู้ปลูกยางพารา ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจ าเป็นต้องท าการพัฒนา
คุณภาพยางพาราให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในโลก 

 

 

“ส าหรับความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปลายกันยายนที่
ผ่านมา ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก อาจเนื่องมากจากการซื้อขายยางพาราแบบส่งมอบจริงเป็นเรื่องใหม่
ของวงการตลาดยางพารา ในขณะที่ตลาดยางพาราท่ีผ่านมาจะเป็นตลาดซื้อขายยางแบบล่วงหน้า คงต้องหา
แนวทางการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเรื่องระเบียบที่จะท าให้ผู้ซื้อรายย่อยและผู้ขายรายย่อยสามารถเข้ามาใช้
บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น และอาจรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมเพ่ือจูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการมากข้ึน ซึ่งก็จะเป็น
แนวทางท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารตลาดRRM ให้พิจารณาและด าเนินการต่อไป” ผู้ว่าการ กยท. 
กล่าว  
ดร.ธีธัช กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของผลการด าเนินการตามมาตรการก าหนดปริมาณการส่งออก  (AETS) 
ขณะนี้ได้ด าเนินการเป็นครั้งที่ 3ตั้งแต่มีการร่วมมือกันของไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ  สาเหตุที่ต้องมี
การวิเคราะห์ก าหนดปริมาณการส่งออกท่ีเหมาะสม อันเนื่องมาจากหลักสถิติจะแสดงให้เห็นว่าหากแต่ละ
ประเทศท าการส่งออกโดยที่ไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน จะท าให้ปริมาณสินค้าเกินความต้องการของ
ตลาด ส่งผลกระทบต่อราคายางและส่งผลต่อเกษตรกรของโลก จึงจ าเป็นต้องหาจุดสมดุลของราคาและ
ปริมาณ โดยการก ากับปริมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงของ 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เนื่องจากการส่งออกยางพารารวมทั้ง 3 ประเทศมีปริมานมากกว่า50  เปอร์เซ็นต์ของโลก ดังนั้นจะต้องมีการ
ประเมินความเหมาะสมของปริมาณท่ีชัดเจน  

https://3.bp.blogspot.com/-w3W_oKZzN00/WC1edFgOv3I/AAAAAAAAUqQ/FcM7MMJ-geIcTXhw-mkbgXRgwGeRTQxDgCPcB/s1600/unnamed+%282%29.jpg


ในรอบปีนี้มาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดที่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของสภา
ไตรภาคี เพราะฉะนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซีย ต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถรักษาระดับ
ปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศท่ีเหมาะสมเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป  

 

 
 

 

ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน  ได้ท า

หนังสือเชิญชวนประเทศจีนเข้าร่วมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ  ขณะนี้ท าการ

ติดตามและประสานงานกับไปยังประเทศจีนเพื่อรอค าตอบ และในส่วนของประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ได้

ท าหนังสือเชิญชวนประเทศเวียดนามมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่

ส่งออกยางมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งขณะนี้ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อดี - ข้อเสีย และ

ผลประโยชน์ที่ประเทศเวียดนามจะได้รับเมื่อร่วมสภาไตรภาคีระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในอีก

หนึ่งปีข้างหน้า 
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